

Phản ứng toàn cầu đối với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

06/11/2024

Reuters



Những người ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ăn mừng khi Fox News tuyên bố ông là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ trong sự kiện đêm bầu cử ở West Palm Beach, Florida, vào sáng sớm 6/11/2024.

Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Tư sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, đánh dấu sự trở lại chính trị đáng kinh ngạc sau bốn năm ông rời Nhà Trắng.

TỔNG THỐNG UKRAINE - VOLODYMYR ZELENSKY

“Tôi đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump đối với cách tiếp cận ‘hòa bình thông qua sức mạnh’ trong các vấn đề toàn cầu. Đây chính xác là nguyên tắc có thể thực tế đưa hòa bình công bằng đến gần hơn ở Ukraine”, ông Zelenskyy viết trên X.

THỦ TƯỚNG ISRAEL - BENJAMIN NETANYAHU

“Xin chúc mừng sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử! Sự trở lại lịch sử của ngài tại Nhà Trắng mở ra một khởi đầu mới cho nước Mỹ và cam kết mạnh mẽ đối với liên minh vĩ đại giữa Israel và Mỹ. Đây là một chiến thắng to lớn! Trong tình bạn thực sự”, ông Netanyahu viết trên X.

THỦ TƯỚNG ẤN ĐỘ - NARENDRA MODI

“Xin chúc mừng nồng nhiệt nhất người bạn của tôi... về chiến thắng bầu cử lịch sử của ngài. Khi ngài tiếp tục phát huy những thành công trong nhiệm kỳ trước, tôi mong muốn đổi mới sự hợp tác của chúng ta để củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Toàn diện và Chiến lược Toàn cầu

Ấn Độ-Hoa Kỳ. Cùng nhau, chúng ta hãy làm việc vì sự thăng tiến của người dân chúng ta và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu”, ông Modi phát biểu trên X.

TỔNG THỐNG PHÁP- EMMANUEL MACRON

“Xin chúc mừng, Tổng thống Donald Trump. Sẵn sàng hợp tác như chúng ta đã từng làm trong bốn năm trước. Với niềm tin của ngài và của tôi. Với sự tôn trọng và tham vọng. Vì hòa bình và thịnh vượng hơn nữa”, ông Macron viết trên X.

THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN - SHIGERU ISHIBA

“Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất về chiến thắng của ngài Trump, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với sự lựa chọn dân chủ của người dân Mỹ”, ông nói với các phóng viên.

“Từ giờ trở đi, tôi muốn hợp tác chặt chẽ với ngài Trump, người sẽ trở thành tổng thống tiếp theo, để đưa liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ và quan hệ Nhật Bản-Hoa Kỳ lên một tầm cao mới. Chúng tôi sẽ nỗ lực để nhanh chóng thiết lập một điểm liên lạc với ông Trump trong tương lai”.

TỔNG THỐNG THỔ NHĨ KỲ - TAYYIP ERDOGAN

Tôi xin chúc mừng người bạn của tôi, Donald Trump, người đã được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa sau một cuộc chiến lớn trong cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Trong kỷ nguyên mới này sẽ bắt đầu bằng sự lựa chọn của người dân Hoa Kỳ, tôi hy vọng mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ sẽ được củng cố, các cuộc khủng hoảng và chiến tranh trong khu vực và toàn cầu, chủ yếu là vấn đề Palestine và chiến tranh Nga-Ukraine, sẽ chấm dứt; Tôi tin rằng sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa được thực hiện vì một thế giới công bằng hơn”.

THỦ TƯỚNG ĐỨC - OLAF SCHOLZ

“Tôi xin chúc mừng Donald Trump về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Đức và Hoa Kỳ từ lâu đã hợp tác thành công để thúc đẩy sự thịnh vượng và tự do ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy vì lợi ích của công dân chúng ta”, ông nói trên X.

Ả RẬP SAUDI

Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi chúc mừng ông Donald J. Trump về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, hãng thông tấn nhà nước Saudi đăng trên X.

THỦ TƯỚNG ANH - KEIR STARMER

“Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Trump về chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử của ông. Tôi mong muốn được hợp tác với ông trong những năm tới. Là đồng minh thân cận nhất, chúng ta sát cánh cùng nhau bảo vệ các giá trị chung của chúng ta về tự do, dân chủ và doanh nghiệp”.

TỔNG THƯ KÝ NATO - MARK RUTTE

“Tôi vừa chúc mừng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Sự lãnh đạo của ông ấy sẽ một lần nữa đóng vai trò then chốt trong việc duy trì liên minh của chúng ta vững mạnh. Tôi mong muốn được hợp tác với ông ấy một lần nữa để thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh thông qua NATO”, ông đăng trên X.

THỦ TƯỚNG Ý - GIORGIA MELONI

Trong một bài đăng trên X, bà Meloni đã gửi “lời chúc mừng chân thành nhất” tới ông Trump và nói rằng Ý và Hoa Kỳ có một “liên minh không thể lay chuyển”. “Đó là một mối quan hệ chiến lược mà tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ củng cố hơn nữa”, bà cho biết.

THỦ TƯỚNG TÂY BAN NHA - PEDRO SANCHEZ

“Xin chúc mừng @realDonaldTrump về chiến thắng và việc ông đắc cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thúc đẩy quan hệ song phương chiến lược và quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương chặt chẽ”, ông Sanchez nói trên X.

CHỦ TỊCH ỦY BAN EU - URSULA VON DER LEYEN

“Tôi nồng nhiệt chúc mừng Donald J. Trump về việc ông đắc cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Tôi mong muốn được làm việc với Tổng thống Trump một lần nữa để thúc đẩy chương trình nghị sự xuyên Đại Tây Dương chặt chẽ”.

“Chúng ta hãy cùng nhau làm việc về quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta. Hàng triệu việc làm và hàng tỷ đô la thương mại và đầu tư ở mỗi bên bờ Đại Tây Dương phụ thuộc vào sự năng động và ổn định của mối quan hệ kinh tế của chúng ta”.

TỔNG THỐNG AI CẬP- ABDEL FATTAH AL SISI

“Tôi xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump về chiến thắng của ông. Tôi chúc ông may mắn và thành công trong việc đạt được lợi ích của người dân Hoa Kỳ. Tôi mong muốn cùng nhau thiết lập hòa bình và duy trì ổn định khu vực và củng cố quan hệ chiến lược giữa Ai Cập và Hoa Kỳ.”

QUỐC VƯƠNG ABDULLAH II CỦA JORDAN

“Xin chúc mừng nồng nhiệt Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Mong được hợp tác với ngài một lần nữa để củng cố quan hệ đối tác lâu dài giữa Jordan và Hoa Kỳ, phục vụ cho hòa bình và ổn định trong khu vực và toàn cầu cho tất cả mọi người”.

THỦ TƯỚNG ÚC - ANTHONY ALBANESE

“Việc bầu Tổng thống Hoa Kỳ luôn là thời điểm quan trọng đối với thế giới, đối với khu vực của chúng ta và đối với Úc”.

"Hoa Kỳ từ lâu đã đóng vai trò lãnh đạo trong sự ổn định và an ninh của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Úc sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia của chúng ta trong khu vực”.

TỔNG THỐNG PHILIPPINES- FERDINAND MARCOS JR

“Tổng thống Trump đã chiến thắng, và người dân Mỹ đã chiến thắng, và tôi xin chúc mừng họ vì chiến thắng trong một bài tập cho thế giới thấy sức mạnh của các giá trị Mỹ”.

“Tôi đã đích thân gặp Tổng thống Trump khi còn trẻ, vì vậy tôi biết rằng sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta”.

CỰU TỔNG THỐNG NGA - DMITRY MEDVEDEV

“Ông Trump có một phẩm chất hữu ích đối với chúng ta: là một doanh nhân thực thụ, ông ấy cực kỳ ghét việc chi tiền cho những kẻ bám đuôi và những đồng minh bám đuôi ngu ngốc, cho các dự án từ thiện tồi tệ và cho các tổ chức quốc tế tham lam”, ông Medvedev, hiện là một quan chức an ninh cấp cao, đăng trên tài khoản Telegram chính thức của mình.

THỦ TƯỚNG ETHIOPIA - ABIY AHMED

“Xin chúc mừng Tổng thống Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử và sự trở lại của ông. Tôi mong muốn được hợp tác để củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong nhiệm kỳ của ngài”, ông Abiy viết trên X.

THỦ TƯỚNG BA LAN - DONALD TUSK

“Xin chúc mừng ông Donald Trump đã thắng cử. Tôi mong muốn sự hợp tác của chúng ta vì lợi ích của quốc gia Mỹ và Ba Lan”.

TỔNG THỐNG HÀN QUỐC - YOON SUK YEOL

“Xin chúc mừng @realDonaldTrump! Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của ngài, tương lai của liên minh ROK-US và nước Mỹ sẽ tươi sáng hơn. Mong muốn được hợp tác chặt chẽ với ngài”.

TỔNG THỐNG ARGENTINA - JAVIER MILEI

“Xin chúc mừng chiến thắng bầu cử đáng gờm của ngài.

Bây giờ, hãy Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ngài biết rằng Ngài có thể tin tưởng vào Argentina để thực hiện nhiệm vụ của mình”.

THỦ TƯỚNG HÀ LAN - DICK SCHOOF

“Xin chúc mừng @realDonaldTrump đã thắng cử tổng thống. Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng của Hà Lan, cả song phương và trong bối cảnh quốc tế như NATO. Tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ giữa chúng ta về các lợi ích chung giữa Hoa Kỳ và Hà Lan”, ông đăng trên X.

THỦ TƯỚNG PAKISTAN - SHEHBAZ SHARIF

“Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump về chiến thắng lịch sử cho nhiệm kỳ thứ hai! Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới để củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác Pakistan-Hoa Kỳ”, ông Sharif viết trên X.

THỦ TƯỚNG HUNGARY - VIKTOR ORBAN

“Sự trở lại lớn nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ! Xin chúc mừng Tổng thống @realDonaldTrump về chiến thắng to lớn của ông. Một chiến thắng rất cần thiết cho Thế giới!, ông Orban đăng trên X.

THỦ TƯỚNG ROMANIA - MARCEL CIOLAC

“Xin chúc mừng Tổng thống @realDonaldTrump về chiến thắng lịch sử này! Romania sẵn sàng hợp tác để tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo mới của ngài, chúng tôi hy vọng hòa bình và thịnh vượng cho tất cả công dân của chúng ta! Mong đợi một sự hợp tác hiệu quả!”, ông đăng trên X.

THỦ TƯỚNG THỤY ĐIỂN - ULF KRISTERSSON

“Tôi xin chúc mừng ông Donald Trump đã được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Tôi mong muốn được hợp tác và tiếp tục mối quan hệ tuyệt vời giữa Hoa Kỳ và Thụy Điển như những người bạn và đồng minh”.

THỦ TƯỚNG NA UY - JONAS GAHR STOERE

“Tôi xin chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng nhất của Na Uy và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiều lĩnh vực. Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Trump”.

TỔNG THỐNG EL SALVADOR - NAYIB BUKELE

“Xin chúc mừng Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, @realDonaldTrump. Cầu xin Chúa ban phước và dẫn dắt ông”, ông Bukele đăng trên X./.

VOA

Nguồn:https://www.voatiengviet.com/a/7853658.html?ltflags=mailer&utm_content=pg_nl&utm_medium=email&utm_source=B%E1%BA%A3n+tin+VOA+Ti%E1%BA%BFng+Vi%E1%BB%87t+h%E1%BA%B1ng+ng%C3%A0y&utm_campaign=EMAIL_CAMPAIGN_07.11.2024

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11500 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC